

Số: 13/TB-HĐND

Gia Lai, ngày 10 tháng 8 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**Kết quả Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XII**

Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XII được tổ chức 02 ngày, từ ngày 09 đến ngày 10/8/2021, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tham dự Kỳ họp có 70/71 vị đại biểu HĐND tỉnh và 30 đại biểu khách mời gồm: Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội đang công tác tại tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết quả chủ yếu của Kỳ họp như sau:

**I. XEM XÉT CÁC BÁO CÁO VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH**

HĐND tỉnh đã dành thời gian xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; UBND tỉnh, thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã tạo nên sức mạnh to lớn để tỉnh ta vượt qua khó khăn, thử thách nhất là đại dịch Covid-19 để hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đó là: Đã tổ chức thành công toàn diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND tỉnh đã chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/8/2021), tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

**II. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP**

Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét 14 dự thảo nghị quyết và quyết định thông qua 13 nghị quyết, không thông qua 01 dự thảo nghị quyết. Cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**2.** Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 về kết quả giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

**3.** Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022.

**4.** Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 Quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

**5.** Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020 - 2021.

**6.** Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

**7.** Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 về việc bố trí ngân sách địa phương để mua vắc xin phòng Covid-19 và tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.

**8.** Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 về thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

**9.** Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

**10.** Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 điều chỉnh Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai.

**11.** Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 về ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai.

**12.** Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

**13.** Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 về phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 3) và cho ý kiến về kế hoạch đầu tư vốn Trung ương năm 2021.

Đối với Dự thảo nghị quyết đề nghị phê duyệt Đề án tổ chức xây dựng chốt Dân quân thường trực các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2025: Do còn nhiều ý kiến chưa thống nhất, HĐND tỉnh quyết định chưa thông qua tại Kỳ họp này và đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu, xây dựng lại Đề án tổ chức xây dựng chốt Dân quân thường trực các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, chuẩn bị hồ sơ trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2021.

### **III. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, đã có 89 ý kiến thảo luận tại các tổ và 15 ý kiến thảo luận tại Hội trường, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm: Về Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai; Đề án tổ chức xây dựng chốt Dân quân thường trực các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2025 và một số vấn đề quan trọng khác: Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ở một số địa phương; một số vụ vi phạm luật Lâm nghiệp có tính chất phức tạp; việc giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết khiếu nại của công dân xử lý còn chậm; số vụ và số người chết do tai, tệ nạn xã hội tăng; tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân...

Chủ tọa Kỳ họp, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận một số vấn đề sau:

**1. Về hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh:** Thống nhất về kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh cũng như của đại biểu HĐND tỉnh. Có thể nói đây là thời điểm kết thúc giữa nhiệm kỳ 2016-2021 và bắt đầu nhiệm kỳ mới 2021-2026 nhưng tập thể HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh; trong đó cần quan tâm đến hoạt động giám sát, nhất là giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, cần lưu ý những kiến nghị kéo dài, phải có thời gian hoàn thành. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; chất lượng, tiến độ thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh.

**2. Về chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh:** Trong thời gian vừa qua mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về tình hình thời tiết, khí hậu, dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi và ở người nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự quyết liệt trong điều hành của UBND tỉnh nên đã đạt được những kết quả rất quan trọng được HĐND tỉnh đánh giá cao; đồng thời đề nghị UBND tỉnh các cấp, các ngành và các địa phương cần tập trung, lưu ý thêm một số nội dung vấn đề sau:

*Một là:* Tập trung phòng, chống dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi. Kiên quyết, kiên trì trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung chống lây nhiễm chéo ở khu cách ly tập trung, điều trị tại các bệnh viện dã chiến. Kiểm soát tốt trên địa bàn, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu đi và đến tỉnh Gia Lai. Thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

*Hai là:* Các ngành, doanh nghiệp và địa phương chủ động xây dựng kịch bản phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, phát triển địa phương đảm bảo được tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trong tình hình mới.

*Ba là:* Tổ chức triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư trên địa bàn đi đôi với kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Ngăn chặn dấu hiệu xin dự án để đầu cơ đất đai, các dự án phải đảm bảo các vấn đề về môi trường.

*Bốn là:* Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng theo kế hoạch đạt tỷ lệ sống cao. Quyết tâm thực hiện trồng rừng nâng độ che phủ rừng theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành và kiên quyết xử lý vi phạm đối với các hành vi phá rừng, các hành vi vi phạm về đất đai, tài nguyên khoáng sản.

*Năm là:* Tiếp tục quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chú ý quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách cho người dân các xã đạt tiêu chí nông thôn mới, các xã vừa được đưa ra khỏi vùng II, vùng III nay không còn được tiếp tục hưởng chế độ ưu đãi, đây là một vấn đề cần hết sức lưu ý. Chuẩn bị thật tốt cơ sở vật chất, biên chế để tổ chức năm học mới, lựa chọn hình thức học đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19; đầu tư cơ sở vật chất cho ngành y tế, đặc biệt đối với các điều kiện trong phòng, chống, điều trị bệnh nhân Covid-19; chú ý vấn đề sử dụng lao động người nước ngoài và đánh giá lại thực trạng người lao động của tỉnh trong điều kiện hiện nay.

*Sáu là:* Tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn giao thông để hạn chế tai nạn giao thông và có giải pháp để giảm thiểu cả ba tiêu chí, nhất là trong thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số vi phạm về an toàn giao thông, vi phạm về ma túy cũng như tình trạng đuối nước, tự tử trong nhân dân.

*Bây là:* Đề nghị các sở, ngành và các địa phương chủ động phối hợp thật tốt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương.

Trên đây là một số nội dung chính về kết quả Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XII diễn ra từ ngày 09/8 đến ngày 10/8/2021. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn ứng cử tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

***Nơi nhận:***

- UBTV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPQH, VPCP; Ban Công tác đại biểu;
- Thường trực Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ngành của tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website: <http://dbnd.gialai.gov.vn>;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng TH;
- Lưu: VT, TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trương Văn Đạt**